



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน มติชนออนไลน์	<b>กัญชาทางการแพทย์</b> -เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กหลังเข้าประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิสามัญร่างพ.ร.บ.ยาเสพติด สนช. ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. สรุปว่า 1.กระบวนการให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวเองด้วย กัญชาอยู่แล้ว และผู้ป่วยอื่นๆ เข้าถึงกัญชาโดยไม่ผิดกฎหมาย เบื้องต้นอาจมีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ หรือผู้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นวิสาหกิจชุมชน ยื่นขออนุญาตต่อกรมการแพทย์แผนไทยฯ โดยต้องได้รับการวินิจฉัย ภาวะหรือโรคจากแพทย์แผนปัจจุบันก่อน ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนยกเว้น 2.การชดเชยวงบริษัทภัยใหญ่ทั้งในประเทศ และบริษัทข้ามชาติไม่ให้เข้ามายึดกัญชา ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับ 3.การให้สิทธิบัตรกัญชาของกรม ทรัพย์สินทางปัญญา อาจจะมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย เพราะพบว่ามีความขออยู่ในกระบวนการถึง 30 คำขอ ซึ่งกรมทรัพย์สินฯ ยังไม่มีคำอธิบายต่อ สนช.และสังคม 4.อย.และกรมการยาเสพติด ต้องเปลี่ยนกระบวนการ ความคิดเรื่องกัญชาให้เป็นเรื่องพีชธรรมชาติที่มีการใช้มานานเป็น 100 ปี
เดลินิวส์ ทีมข่าวเฉพาะกิจ	<b>ปลดล็อกกระท่อม</b> -เสนอรายงาน ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ระบุถึงการประกาศให้ท้องที่ใดสามารถเสกใบกระท่อมได้ โดยไม่มีความผิด ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กระท่อมไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไป โดย นายจิตรนรา นวรัตน์ รองโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวล กฎหมายยาเสพติด ให้ความเห็นว่า แนวทางการปลดล็อกกระท่อมคงไม่เกิดขึ้นทันที เพราะกฎหมายระบุในเชิงค่อย เป็นค่อยไป คือ อนุญาตเสกได้ในบางพื้นที่เพื่อดูผลกระทบจากการอนุญาตให้เสก เมื่อถึงเวลาเหมาะสมจะสามารถ นำไปสู่การยกเลิกฐานความผิดเกี่ยวกับกระท่อม หรือนำกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดได้ แต่ยังคงได้รับการ ควบคุม เหมือนเหล้าและบุหรี่ ส่วนกัญชาจะยังอยู่ในบัญชียาเสพติดต่อไป แคยกเว้นกรณีนำมาใช้เพื่อการวิจัยและ ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เนชั่นสุดสัปดาห์ chachoengsaonews	<b>กองทุนบัตรทอง</b> -เสนอข่าว นายสุธี ชวชาติ นายกสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบ จ.ลำปาง และตัวแทนภาคีเครือข่าย ยาสูบทั่วประเทศ เข้าพบ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐ เพื่อขอขอบคุณที่ผลักดันงบประมาณจากรัฐบาล 159 ล้านบาท ให้การยาสูบแห่งประเทศไทยรับซื้อใบยาสูบ ซึ่งถือเป็น มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนระยะสั้น แต่สิ่งที่ยังกังวลคือ การเก็บภาษีบุหรี่เพิ่มอีก 2 บาท เพื่อสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะทำให้ราคาบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก 60 บาท เป็น 90 บาท และโคเวตรับซื้อใบยาของ ยสท.คง ต้องลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับยาสูบเดือดร้อน รวมทั้งยังมีข้อห่วงกังวลหลายเรื่อง เช่น การเก็บภาษีจาก บุหรี่และยาสูบอย่างเดียวเป็นการเลือกปฏิบัติ จึงเสนอแนวทางให้นายสมศักดิ์ไปผลักดันให้รัฐบาลทบทวนและยกเลิก ร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อกองทุนบัตรทองฯ เพื่อเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะยาว
khaosod.co.th matichon.co.th innnews.co.th	<b>เภสัชกรขายยาผิดกฎหมาย</b> -เสนอข่าว พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. และเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดปากคำผู้ ดำเนินกิจการและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำร้านขายยากว่า 27 ราย ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานของ บริษัท เอช. เค. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ซึ่งผลิตยา ترامาดอลที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา และมีการซื้อขายไปยังร้านขายยาหลายแห่ง อย.เตือนร้านขายยาให้ซื้อขายยา ترامาดอลตามเงื่อนไข คือ ผู้ผลิตขายให้กับร้านยาได้ไม่เกิน 1,000 แคปซูล/ เดือน/ร้าน และขายให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไม่เกินครั้งละ 20 แคปซูล ห้ามจำหน่ายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีทุกกรณี ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อยาและบัญชีการขายยาตามความเป็นจริง และต้องไม่ซื้อขายยา ترامาดอลที่ผิดกฎหมาย อาทิ กลุ่มที่ยกเลิกทะเบียนตำรับยา และกลุ่มที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก เติลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ M2F เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p><b>จับรังนกปลอม</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วย ภก.ประพนธ์ อางตระกูล ที่ปรึกษา ออ. ภก.หญิงสุภัทรา บุญเสริม ผอ.สำนักงานอาหาร แลลงผลตรวจค้นและยึดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกปลอม มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท วางขายตามแหล่งท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายรังนกราคาถูกกว่าปกติ กระปุกละ 2,000 บาท อาจเป็นอันตรายและสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จึงได้ประสาน ออ. เข้าตรวจสอบบริษัททั้ง 5 แห่งที่ผลิตและจำหน่ายรังนก 6 ยี่ห้อ ได้แก่ รังนกไทยนาน, เจ.เจ.วี เซาท์เทิร์นรังนก, มาตา เกาะราชารังนก, รังนกสยาม และสยามรังนกไทย จากการตรวจสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่พบรังนกเป็นส่วนประกอบ แต่เป็นยางไม้ชนิดหนึ่งซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จัดเป็นอาหารปลอม และพบการแอบอ้างสวมฉลากอย.บรรจุภัณฑ์อื่นรวมถึงแหล่งผลิต เข้าขายเป็นโรงงานผลิตอาหารแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตจาก ออ. และติดฉลากปลอมเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.อาหารฯ</p>
<p>ไทยรัฐ M2F เว็บไซต์ mgronline.com news1live.com</p>	<p><b>ผลตรวจน้ำปลา</b></p> <p>-เสนอข่าว ออ.ประกาศผลการตรวจคุณภาพน้ำปลาผสม ยี่ห้อ "นกขั้วโลก" เลข ออ. 10-1-04243-1-0021 MFG 09042018 EXP 09042020 ผลิตและจำหน่าย ในชื่อ หจก. อินเตอร์รุ่งเรือง กรู๊ป ซึ่งเก็บตัวอย่างมาตรวจเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 พบปริมาณไนโตรเจน 0.12 กรัมต่อลิตร และตรวจไม่พบกรดแอสกลูตามิคต่อไนโตรเจนทั้งหมด เข้าข่ายเป็นอาหารปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท ออ.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>
<p>มติชนสุดสัปดาห์</p>	<p><b>มาตรการชุมชนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรการชุมชน "ใช้ทางธรรม นำทางใจ ห่างไกลแอลกอฮอล์" ณ โรงแรมโพธิ์วิล ริสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย โดยมีผู้แทนส่วนราชการของ สธ. พร้อมผู้นำชุมชน ร่วมประชุม 60 คน และรับฟังการบรรยายจากพระมหาวิมลชัย วชิรเมธี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ซึ่งได้ให้หลักคำสอนว่า "สุราทำให้ศักยภาพความเป็นมนุษย์ลดลง"</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ posttoday.com</p>	<p><b>พยากรณ์โรคปี 62</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า กรมาฯ ได้วิเคราะห์สถานการณ์โรคและพยากรณ์โรคที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยปี 2562 แบ่งเป็น กลุ่มโรคติดต่อ 3 โรค ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ คาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะยังคงสูงถึง 1.8 แสนราย, โรคหัด ปี 2562 หากมีมาตรการควบคุมโรคที่เข้มแข็ง มีความครอบคลุมของวัคซีนได้ตามเป้าหมาย และมีการให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยง คาดว่าจะมีผู้ป่วยสงสัยโรคหัด 1,003 ราย, โรคไข้เลือดออก ปี 2562 คาดว่าจะมีผู้ป่วย 9.4 หมื่นราย และคาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในเดือนเม.ย. และอาจพบสูงสุดในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. โดยมีอำเภอเสี่ยงสูง 136 อำเภอ สำหรับโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ ได้แก่ การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ปี 2562 จะต้องเฝ้าระวังและย้ำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุตลอดทั้งปี รวมทั้งต้องดูแลสุขภาพและระมัดระวังตนเองจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากสถานการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมาฯ ได้ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพู เป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพตนเองและลูกในครรภ์ เป็นคู่มือดูแลสุขภาพเด็กต่อเนื่องไปจนถึงเข้าโรงเรียน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2528 และปรับปรุงทุก 3 ปี</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>ดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สสส. กล่าวว่า สสส. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมสุขภาพจิต มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และมูลนิธิกระจกเงา จัดระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพื้นที่กทม. เพื่อช่วยเหลือดูแลให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สธ.ยินดีสนับสนุนแนวทางดังกล่าว เพราะที่ผ่านมาหลังจากรพ.จิตเวชให้การดูแลผู้ป่วยจนอาการดีขึ้นแล้ว ไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยออกจากรพ.ได้ เพราะไม่ทราบที่อยู่ หรือจะมีคนรับไปดูแลต่อ แต่หลังจากนี้ ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วหน่วยงานในสังกัดพม.จะรับไปดูแลต่อ หากมีอาการป่วยซ้ำจะส่งกลับเข้าไปรักษาในรพ. หากออกไปใช้ชีวิตเร็วร้อนจะมีตำรวจและเครือข่ายประชาชนคอยเป็นหูเป็นตา ถือเป็นโครงการความร่วมมือแรกของโลกที่ให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชไว้บ้านอย่างครบวงจร และจะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป</p>
<p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ M2F เว็บไซต์ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p><b>โรงงานวัคซีน</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บ.องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ นำชมโรงงานผลิตวัคซีนร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามมติ ครม.เมื่อปลายปี 2540 เพื่อพัฒนาการผลิตวัคซีนที่ได้คุณภาพในระดับสากล เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน โดยเป็นโรงงานที่ทันสมัยได้มาตรฐานดีเยี่ยมแห่งหนึ่งของเอเชีย และเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนหลากหลายชนิด ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มการผลิตวัคซีนครั้งแรกในเดือน ต.ค. 2544 ปัจจุบันผลิตทั้งวัคซีนชนิดผงแห้งและชนิดเหลวได้ 20 ล้านขวดต่อปี</p> <p>พลโท สุชาติ วงษ์มาก กรรมการ บ.องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จก. กล่าวว่า ศักยภาพและความสำเร็จของ GPO-MBP ที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางวัคซีน ทั้งการผลิตวัคซีนเพื่อเด็กไทยและเอื้อประโยชน์ในต่างชาติ นำรายได้เข้าประเทศได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและผลิตวัคซีนเองภายในประเทศให้ครอบคลุมโรคต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด รวมถึงมีการวางกลยุทธ์ในการขยายการผลิตวัคซีน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ และส่งเสริมการประกาศใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดร.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 21 พ.ย. 2561 และมีผลบังคับใช้ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา เปรียบเสมือนตัวกำหนดให้มีกลไกที่เป็นระบบในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้มีการวิจัย พัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสมและต่อเนื่องในระยะยาว เป็นการสร้างหลักประกันนโยบายแห่งรัฐเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีน และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะผลักดันประเทศสู่ความมั่นคง สามารถพึ่งตนเองและการเป็นผู้นำด้านวัคซีนในระยะยาว ทำให้ประชาชนเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเป็นธรรม ลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ และทำรายได้เข้าประเทศ</p>
<p>คมชัดลึก เว็บไซต์เนชั่น</p>	<p><b>แอบอ้างชื่อรพ.ทำศัลยกรรม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ระวีวัฒน์ มาตศมมาตล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.มาสเตอร์พีช ชี้แจงกรณีกลุ่มผู้ต้องหาคดีศัลยกรรมหน้าอกแล้วมีภาวะติดเชื้อแอบอ้างชื่อรพ. ว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้เช่าอาคารย่านสยามสแควร์ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของมาสเตอร์พีช คลินิก ทางรพ.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาและไม่มีการให้เช่าชื่อคลินิกหรือเช่าใบประกอบสถานพยาบาล แต่เป็นการแอบอ้างใช้ชื่อรพ.ให้บริการศัลยกรรม ส่วนป้ายชื่อมาสเตอร์พีชที่ติดอยู่เป็นป้ายแจ้งว่าคลินิกย้ายสถานที่ แต่ลูกค้าไม่ทันสังเกตข้อความว่าย้ายจึงเกิดความเข้าใจผิด โดยหลังจากมาสเตอร์พีช คลินิกมีชื่อในข่าวทำให้ลูกค้าใหม่หลายรายยกเลิกเข้าทำศัลยกรรมกับรพ. จึงเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาที่แอบอ้างชื่อ และยืนยันว่ารพ.มาสเตอร์พีชมีเพียงแห่งเดียว ไม่มีคลินิกย่อยที่อื่น</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>ปิดหลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เปิดเผยว่า ได้รับข้อมูลว่า กศน.ได้เปิดการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย จัดโดยสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยฯ ผู้เข้าเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแพทย์ ซึ่งเข้าช่วยฝึกกฎหมายและไม่ใช้บทบาทหน้าที่ของกศน. จึงมอบให้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. ดำเนินการให้กศน.ยุติหลักสูตรดังกล่าว ส่วนผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรจากกศน. ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเพื่อประกอบอาชีพแพทย์ความงามได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	
โพสต์ทูเดย์	<p><b>กูเกิลสนับสนุนการใช้เอไอ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายเจย์ ยาคินิค รองประธานฝ่าย กูเกิล เอไอ กล่าวว่า กูเกิล และ UN-ESCAP ได้เซ็นข้อตกลงร่วมเพื่อแบ่งปันและส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในเอเชียแปซิฟิก โดยจะมีการวิจัยและลงทุนด้านเอไอที่จะช่วยแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กูเกิลได้ร่วมกับรพ.ราชวิถี ป้องกันการเกิดตาบอดโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอเพื่อคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ซึ่งจากการดำเนินโครงการในคลินิกหลายแห่งในประเทศอินเดีย พบว่าแบบจำลองเอไอ ตรวจจับภาวะเบาหวานได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch